



67ปี
มศว

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 หน้า 7 มูลค่าข่าว 75,141.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จัดอบรมหลักสูตร เภสัชกร 'สมุนไพร'

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ภก.ลินธุ์ชัย แก้วกิตติชัย นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย หรือ FAPA 2016 (The 26th Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress) ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วภูมิภาคเอเชียกว่า 20 ประเทศ จำนวนกว่า 1,500 คน

ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล (รพ.) เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า เภสัชกรในประเทศไทยมีบทบาทด้านการพัฒนาจากสมุนไพรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและปลอดภัย ในระบบสาธารณสุขของประเทศมานาน จนทุกวันนี้เป็นเวลามากกว่า 30 ปี ที่ได้ผลิตยาจากสมุนไพรใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน เช่น ยาขมิ้นชัน ยาฟ้าทะลายโจร ยาฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด ยาครีมพญาอ เป็นต้น เพื่อลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะยาในกลุ่มโรคที่ไม่ซับซ้อน นับเป็นการพึ่งพาตนเองของประเทศไทย

ด้าน รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านสมุนไพร และการเตรียมความพร้อมระบบการฝึกอบรมแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรสมุนไพร สมาเภสัชกรรม กล่าวว่า ขณะนี้สมาคมฯกำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรด้านสมุนไพร และพร้อมเปิดอบรมรุ่นแรกในเดือนมกราคม 2560 โดยหลักสูตรจะมีความหลากหลายทั้งการผลิต การคุ้มครองผู้บริโภค การใช้ยาจากสมุนไพรที่เหมาะสม นอกจากนี้ ในบางมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีด้านเภสัชกรสมุนไพร ก็มีแผนการขยายการอบรมให้กับเภสัชกรในประเทศอื่นๆ ที่มีความสนใจด้วย

